



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ฉบับที่ ๔ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

หมู่ ๑๐ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๑๕๕๗

เว็บไซต์ <http://www.naleng.go.th/> email: naleng๑๐๑@hotmail.com

การประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ : วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ งานการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินการ ประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงาน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คณะกรรมการฯประกอบไปด้วย คณะกรรมการฯ จาก โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล เทศบาลตำบลเสลภูมิ เทศบาลตำบลเมืองไพร



การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเลิง : วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเลิง จัดการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ โดยมีข้อพิจารณาการสำคัญ เช่น รายงานงบสถานะกองทุนฯ และการพิจารณาปฏิทินการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ , การรับรอง งบสถานะ การรับ-จ่าย งบประมาณของกองทุนไตรมาส ๒/๒๕๖๓ ฯลฯ



ศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา : วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ งานการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นำ บุคลากรทางการศึกษา คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไชยวานนาเลิงคั่งสะอาด ศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ณ เทศบาลตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานเพื่อรองรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกต่อไป



การรับซื้อขยะ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ : วันที่ ๒๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินรับซื้อขยะ เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนขยะเพื่อฃาปนกิจสงเคราะห์ตำบลนาเลิง โดยออกรับซื้อขยะจากประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน จำนวนสมาชิก ๓๔๐ ครั้วเรือน และสมาชิกสมทบ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง โดยในเดือนมกราคมนี้ มีสมาชิกนำขยะมาขายครบ ๖ ครั้ง และ ๙ ครั้ง จึงคืนเงินส่วนที่เกินจาก วงเงิน ๓๐๐ บาท



บรรณาธิการ จำเอกสมเกียรติ กำหอม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายจักรภณธ์ พันธุ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด และนางสาวนิตินันต์ กลางบุรีรัมย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง